



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑. ที่ประชุมรับทราบสรุปเวลาการอภิปรายการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ ดังนี้

(๑) วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๒ นาฬิกา ๔๗ วินาที ถึงวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา กรณีไม่นับการอภิปรายเป็นของฝ่ายใด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายใด หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอหารือ หรือประท้วง ใช้สิทธิพาดพิง หรืออื่น ๆ ใช้เวลารวมกัน ๒ ชั่วโมง ๕๘ นาที ๔๓ วินาที กรณีนับเป็นเวลาอภิปราย คณะรัฐมนตรี ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง ๓๕ นาที ๒๑ วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้เวลา ๑๑ ชั่วโมง ๑๑ นาที ๘ วินาที พรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลา ๑๕ ชั่วโมง ๔๖ นาที ๔๙ วินาที

(๒) วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึงวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๖ นาที ๕๙ วินาที เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมทั้ง ๒ ฝ่าย ดังนี้

(๒.๑) กรณีไม่นับรวมเป็นการอภิปรายของฝ่ายใด คำกล่าวของประธานสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลา ๒๕ นาที ๒ นาที

(๒.๒) กรณีนับเป็นเวลาการอภิปราย คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอหารือ ประท้วง ใช้สิทธิพาดพิง หรือกรณีอื่น ๆ คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๑๗ นาที ๔๔ วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้เวลา ๖ ชั่วโมง ๒๔ นาที ๔๓ วินาที ใช้เวลารวม ๗ ชั่วโมง ๔๑ นาที ๕๗ วินาที

(๓) วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๒.๐๐ นาฬิกา ๔๓ นาที ๑๓ วินาที เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมทั้ง ๒ ฝ่าย โดยยกยอดจากการอภิปรายวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ดังนี้

(๓.๑) กรณีไม่นับรวมเป็นการอภิปรายของฝ่ายใด คำกล่าวของประธานสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๕๖ นาที ๓๕ วินาที

(๓.๒) กรณีนับเป็นเวลาการอภิปราย คณะรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลา ๕ ชั่วโมง ๓๙ นาที ๔๒ วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้เวลา ๑๗ ชั่วโมง ๔๒ นาที ๑๔ วินาที ใช้เวลารวม ๒๓ ชั่วโมง ๒๑ นาที ๕๖ วินาที จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

### ที่ประชุมรับทราบ

## ๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น

รายงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้  
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือในที่ประชุมฯ กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและอาจได้รับเชื้อ COVID-๑๙ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสมาชิกและบุคลากรในวงงานรัฐสภา โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในขณะนั้นคือ นายชวน หลีกภัย ได้มีบัญชาให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการหามาตรการแก้ไขเรื่องดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน ซึ่งสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ร่วมกับสำนักรักษาความปลอดภัย ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีที่มีสมาชิกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ได้โทรศัพท์ประสานงานกับสมาชิกท่านนั้นแล้ว และได้ประสานกับแพทย์โรงพยาบาลบาราคนราดอร์ เพื่อจำกัดพื้นที่ตรวจสอบสมาชิกดังกล่าว เมื่อคืนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สมาชิกได้เข้ารับการตรวจผลทางแล็บกับโรงพยาบาลบาราคนราดอร์แล้ว แพทย์ไม่ได้รับตัวแอดมิท เนื่องจากไม่มีอาการไข้ และให้รอฟังผลแล็บการตรวจในวันนี้ ซึ่งผลเป็นประการใดจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

๒. สำหรับมาตรการรักษาความสะอาดและการป้องกันเชื้อ สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา สำนักรักษาความปลอดภัย ได้ระดมเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมฯ โดยทั่วแล้ว เริ่มตั้งแต่ โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน ราวระเบียงในบริเวณด้านหน้าห้องประชุม ห้องคณะรัฐมนตรี ด้านหลังห้องประชุมฯ ที่จับประตู ราวบันได ห้องน้ำ ปุ่มกดลิฟต์ และบริเวณด้านนอกห้องประชุมฯ ทางเดินบริเวณชั้น ๒ และพื้นที่บริเวณชั้น ๑ ตั้งแต่ทางเข้า พื้นที่สำหรับสู่มวลชน และพื้นที่สำหรับการแถลงข่าว ได้ดำเนินการทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

### ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือในมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-๑๙ โดยสมาชิกฯ หลายคนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรขอความร่วมมือกรมการให้งดหรือเลื่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ หรือมีคำสั่งห้ามสมาชิกฯ ที่เดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้าร่วมการประชุมฯ และขอให้ตรวจสอบรัฐมนตรี จำนวน ๓ คน ที่เดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไปตรวจคัดกรองเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

(๓) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

## เรื่องด่วน

- **ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล** โดย **นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์** ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ จำนวน ๒๒๓ คน เป็นผู้เสนอ

ซึ่งเป็นการประชุมต่อจากการประชุมเมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยสมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจไร้ประสิทธิภาพ เกษตรกรได้รับผลกระทบ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เช่น ข้าว ยางพารา นอกจากนี้ ยังมีการเอื้อประโยชน์ให้ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (PML) เลียงภาษีบุหรี่ยุโรปและสำแดงเท็จศุลกากร โดยที่ประชุม กรอ. นายกรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรร่วมกับเอกชนปรับปรุงกฎหมายศุลกากรในประเด็นบทลงโทษให้เหมาะสมกับเจตนา และมีการใช้มาตรา ๔๔ ยึดเวลาการฟ้องร้อง บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ก่อนจะมีมติ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติศุลกากร เพื่อลดค่าปรับให้ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส อีกทั้ง ยังมีการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ยุโรป กำหนดราคาขายปลีกที่ขายเกินของละ ๖๐ บาท ต้องถูกเก็บภาษีร้อยละ ๔๐ มีผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของบุหรี่ยุโรปลดลง แต่บุหรี่ยุโรปโตถึงร้อยละ ๕๕ ซึ่งมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งแทรกแซงการดำเนินคดีของพนักงานอัยการ เพื่อช่วยเหลือในคดีนำเข้าบุหรี่ยุโรปเลียงภาษีศุลกากรและสำแดงเท็จ และการเสนอให้สถานีดับเพลิงแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร วาระ ๓ ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้เพื่อแก้กฎหมายลดเบี้ยปรับ รวมทั้ง ยังมีเรื่องการต่อสัญญาเช่าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถึง ๕๐ ปี เพื่อเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจแบบครบวงจร เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนรายหนึ่งอย่างมีนัยแอบแฝง และการจัดซื้อรถถังงบประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาท ของกระทรวงกลาโหม ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ และได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ไม่เหมาะสมกับงบประมาณแผ่นดินที่ได้ใช้ไป

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม** ตอบชี้แจงว่า การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยพายุโพดุลและคาจิกิ ในช่วงวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเป็น ด้านเกษตรกรรม มีงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาจำนวน ๔๓๘,๓๕๙,๒๐๒ บาท ปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ด้านประมง มีงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยา จำนวน ๕,๔๐๐,๓๕๑ บาท ปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ด้านปศุสัตว์ มีงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยา จำนวน ๑,๖๙๕,๗๙๕ บาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย เนื่องจากต้องมีการสำรวจตรวจสอบความเสียหายให้ชัดเจน ซึ่งรัฐบาลจะเร่งรัดอย่างถึงที่สุดเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตอบข้อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่าง ๆ

**นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี** ตอบชี้แจงว่า กรณี บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส กล่าวหาว่ารัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของต่างชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ช่วยเหลือในคดีนำเข้าบุหรี่ยุโรปเลียงภาษีศุลกากรและสำแดงเท็จ โดยแทรกแซงและก้าวก่ายการดำเนินคดีของพนักงานอัยการและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายนั้น ไม่เป็นความจริง แต่เป็นการบริหารราชการแผ่นดินตามหน้าที่เท่านั้น โดยไม่ได้มีเจตนาจะให้ความช่วยเหลือ

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส แต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ดินโรงงานยาสูบซึ่งกรมธนารักษ์เป็นเจ้าของและปกครองดูแล เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนรายหนึ่งนั้น รัฐบาลไม่สามารถทำได้เนื่องจากรัฐบาลสมัยนายอานันท์ ปันยารชุน มีมติให้น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัฐบาลต่อมาจึงได้มีมติให้ที่ดินโซนซีติดถนนรัชดา สร้างเป็นสวนน้ำจึงไม่สามารถยกให้กลุ่มนายทุนได้ตามที่ถูกกล่าวอ้าง ส่วนโซนดีมีมติให้สร้างเป็นสวนป่าก็ไม่สามารถยกให้กลุ่มนายทุนได้เช่นกัน แต่ในปัจจุบันยังมีโรงงานยาสูบตั้งอยู่หลายแห่ง จึงยังไม่สามารถสร้างสวนป่าได้ โดยได้รับพระราชทานชื่อสวนเบญจกิติจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้ รัฐบาลปัจจุบันได้เร่งรัดในการปลูกต้นไม้สร้างสวนป่าให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อจะน้อมเกล้าฯ ถวายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

**นายดอน ปรมภ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ** ตอบชี้แจงว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยมีหน้าที่รายงานข้อเสนอของบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ต่อรัฐบาล และมีหน้าที่ประสานงานทุกภาคส่วนในต่างประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ รวมทั้งไม่เคยเสนอให้แก้ไขกฎหมายให้ลดอัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติศุลกากรแต่อย่างใด

**พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี** ตอบชี้แจงว่า การจัดซื้อเรือดำน้ำและรถถัง เป็นการวางแผนงบประมาณโครงการเสริมสร้างกำลังรบของกองทัพเรือและกองทัพบก เพื่อให้มียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการกิจเพื่อรองรับภัยคุกคามซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ตามความเหมาะสม

**พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม** ตอบชี้แจงว่า กองทัพบกมีภารกิจ ๒ ประการ คือ

๑. การเตรียมกำลังพล เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ หลักนิยม การฝึก และแผนให้แต่ละหน่วยพร้อมปฏิบัติการใช้กำลังตามภารกิจ

๒. การใช้กำลังในการป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาภัยพิบัติ โดยกองทัพบกได้เตรียมกำลังพลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้ภายในช่วงเวลาที่มีการประเมินประมาณ ๕ - ๑๐ ปี ไม่ได้เตรียมกำลังพลเต็มกำลังตามที่หลายฝ่ายกังวลแต่อย่างใด การดำเนินการจะคำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับตามกรอบงบประมาณด้วย ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการเตรียมกำลังพลนั้น เนื่องจากประเทศไทยมีเส้นแบ่งเขตแดนทางบก ๕,๖๕๖ กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดกำลังพลป้องกันชายแดนประมาณเกือบสี่หมื่นคน และยังปฏิบัติหน้าที่การป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติด และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า นอกจากนี้ ยังมีน่านน้ำความยาวกว่า ๑,๖๘๐ ไมล์ทะเล มีพื้นที่ทางทะเลกว่าสามแสนตารางกิโลเมตร พื้นที่ทางบกประมาณห้าแสนตารางกิโลเมตร จึงมีความต้องการยุทโธปกรณ์ตามความจำเป็นเพื่อทดแทนยุทโธปกรณ์ที่เข้ามาเป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ซึ่งการจัดหายุทโธปกรณ์แบ่งเป็น ๒ มาตรการ คือ

๑. ซ่อมแซมยุทโธปกรณ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้ต่อไป

๒. จัดหายุทโธปกรณ์ทดแทนเท่าที่จำเป็น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม** ตอบชี้แจง เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องความมั่นคงว่า มีแผนแม่บทการปฏิรูปบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและระบบวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันอยู่ในแผนการพัฒนาระยะกลาง มีการทดลองสมัครกำลังพล มีการจ้างงานหลากหลาย และสร้างงานให้กับกลุ่มอาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายในการปรับขนาดกำลังพลตามความเหมาะสม บรรลุในอัตราแรกบรรจุ พร้อมกับพัฒนาบุคลากรและแก้ไขระเบียบให้ทันสมัย ให้เป็นไปตามความต้องการประชาชน

จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยอภิปรายประเด็นต่าง ๆ อาทิ การได้รับตำแหน่งประธาน รองประธาน และกรรมการมากถึง ๓๗ คณะกรรมการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารประเทศ แต่ผลการดำเนินงานกลับล้มเหลวทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิกฤติการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ เป็นวาระเร่งด่วนของชาติมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปียังคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ยังคงเกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเกิดขึ้นซ้ำซาก นอกจากนี้ยังล้มเหลวในการแก้ปัญหาการค้ำมนุษย์อย่างยั่งยืน มีส่วนในพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่าขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีผลงานโดดเด่น ปล่อยปลະละเลยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใช้อำนาจในทางมิชอบ ปล่อยปลະละเลยให้การปราบปรามการค้ำมนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

**พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี** ตอบชี้แจงว่า กรณีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาไม่ใช่เหยื่อการค้ามนุษย์ แต่เป็นผู้ที่หลบหนีการเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้ดูแลตามหลักมนุษยธรรมอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต รวมทั้งได้สนับสนุนอาหารและน้ำมันให้กับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในการเดินทางไปยังประเทศที่สาม โดยรัฐบาลได้สนับสนุนในการแก้ไขปัญหารัฐยะไข่ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยวิธีการอพยพผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากลับคืนสู่ถิ่นฐานด้วยความสมัครใจ ส่วนเรื่องการค้ำมนุษย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์ ๒ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไทยและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินคดีการค้ามนุษย์กับผู้กระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือพลเรือน ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด

**นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ตอบชี้แจงว่า กรณีที่ประเทศไทยมีการค้ำมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะการค้ามนุษย์ที่เดินทางโดยเรือจากประเทศลิเบียไปประเทศอิตาลี มีเป็นจำนวนมากกว่าประเทศไทยหลายเท่า และยังไม่หยุดในปัจจุบันนี้ ประการต่อมา การค้ำมนุษย์ชาวโรฮิงญาในประเทศไทยประมาณ ๑๐,๐๐๐ ราย ในประเด็นที่เข้ามาที่เกี่ยวกับการค้ำมนุษย์มีการจับดำเนินคดี จำนวน ๒๘๖ คดี มีผู้ต้องหา จำนวน ๕๕๒ คน มีการช่วยเหลือผู้เสียหาย จำนวน ๑,๘๑๘ คน และได้ช่วยเหลือผู้คุ้มครองเหยื่อของผู้เสียหาย จำนวน ๑,๕๖๐ คน ซึ่งประเทศไทยอยู่ในระดับเทียร์ ๓ การส่งออกของประเทศไทยได้รับความเสียหายไม่สามารถส่งออกได้ แต่ได้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวให้มาอยู่ที่ระดับเทียร์ ๒ โดยเส้นทางที่ทำให้ประเทศไทยขยับไปสู่ระดับเทียร์ ๑ ได้ถอดบทเรียนมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศสหรัฐอเมริกาในการแก้ปัญหาด้านการค้ำมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง

และมีการติดตามการประชุมกันอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ถึงปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข เพื่อพยายามผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ในระดับ tiers ๑ ต่อไป

เมื่อรัฐมนตรีได้ชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้สมาชิกฯ ลงมติ ปิดการอภิปรายการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนน ๒๕๑ เสียง จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา ๑๙.๑๕ นาฬิกา และนัดลงมติ ญัตติดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

**ปิดการประชุมเวลา ๑๙.๑๕ นาฬิกา**

\*\*\*\*\*